



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ ตำแหน่ง
รวม ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่
๗ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรได้ยื่นและรับรองไว้ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้าง กรณีที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งไปแล้ว และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหรือ
บัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบด้วย การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม โดยให้ไป
รายงานตัวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (บริเวณหน้าห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ชั้น ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (๐๑)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นางสาวกัญญาณัฐ เลี่ยมจันทร์	๐๑-๐๑	
๒	นางสาวณัฏฐ์ภาพร ทองอินทร์	๐๑-๐๒	
๓	นางสาวพัชรพร ภาวะมูล	๐๑-๐๓	
๔	นางสาวสุมาลีณี ศิริพจนานนท์	๐๑-๐๔	
๕	นางสาวพวงชมพู ทนงจิตต์	๐๑-๐๕	
๖	นางสาวดลพร จอมพุทรา	๐๑-๐๖	
๗	นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิโชติ	๐๑-๐๗	

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (๐๒)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นางสาวเกสร หลอดทอง	๐๒-๐๑	
๒	นางสาวนงนภัส ชำวงษ์	๐๒-๐๒	
๓	นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ตรี	๐๒-๐๓	

- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรรายงานตัวและเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(บริเวณหน้าห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ชั้น ๑